

## ประเด็นร้อน

ประเด็นร้อนวันนี้ คงหนีไม่พ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปู 3 หลังจากที่มีรัฐมนตรีใหม่ ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ขณะที่ทอล์กไทยจะมีแถลงดัชนีเชื่อมั่นที่ต้องติดตามว่าตัวเลขจะดีขึ้นบ้างหรือไม่ หลังจากทรุดตัวมาระยะหนึ่ง

**1.** วันนี้ จับตาคณะรัฐมนตรีป้ายแดง เข้าประชุม ครม.นัดแรก ซึ่งต้องลุ้นว่าจะมีการแบ่งงานให้รัฐมนตรีรายใดได้



รับผิดชอบงานด้านไหนเป็นหลัก โดยเฉพาะผู้ที่มารับผิดชอบหน้าที่แก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ลั่นปากแล้วว่าจะไม่ขอรับงานนี้ ไม่รู้ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะเคาะในที่ประชุม ครม.วันนี้ได้หรือไม่ว่าจะให้ใครดูแลรับผิดชอบหรือจะปล่อยว่างๆ ซื่อเวลาไปก่อน

พร้อมๆ กันนั้น รัฐมนตรี ปู 3 ใหม่ หมาดๆ ททยอยเข้าในกระทรวงวันแรกตามฤกษ์ยามที่ทำได้ ตั้งแต่ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย จะดวง 2 รมช.มหาดไทย พล.ต.ท.ชัชชาติ กุลดิลก และนายประชา ประสพดี เข้ากระทรวงวันแรก

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่มาพร้อม นายศิริวัฒน์ ชจรประศาสน์ และนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 2 รมช.เกษตรและสหกรณ์

ด้านนายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรมคนใหม่ เรียกประชุมหน่วยงานในสังกัดเพื่อมอบนโยบาย

ส่วนกระทรวงพลังงาน ที่วันนี้ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน ร่วมกันจัดงานอำลา นายอาร์กซ์ ชลธารันนท์ อธิบดีกรมพลังงาน 11.30 น. ที่โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว

**2.**ภารกิจของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ นายก รัฐมนตรี ในวันนี้สำคัญอย่างยิ่งเนื่องด้วยนายกฯ จะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค งานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ก่อนงานวันจริงวันที่ 9 พ.ย.นี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียม

ความพร้อมในการจัดขบวนให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ทั้งนี้รัฐบาลได้ประกาศขอความร่วมมือประชาชนและหน่วยราชการบริเวณที่ขบวนเรือผ่านทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งโต๊ะหมู่บูชาเครื่องสักการะ พร้อมทั้งประดับธง กล้วย และธงชาติไทยตามอาคารบ้านเรือนโดยพร้อมเพรียงกันด้วย

**3.**กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเดินทางเข้าจังหวัดท่าซึกเหล็ก ประเทศพม่า หวังไปทั้งวงการเมือง แต่จนถึงบัดนี้ ทั้ง สส.-แกนนำ-คนเลือดแดง ยังไม่มีใครทราบวันเวลา และกำหนดการที่แน่ชัด วันนี้เวลา 13.00 น. ที่พรรคเพื่อไทย นายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายเตรียมแถลงอย่างเป็นทางการถึงทริบประชิดประเทศไทยของอดีตนายกรัฐมนตรี

**4.**ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ประจำเดือน ต.ค. 2555 ต้องจับตาดูว่าค่าดัชนีที่ออกมาจะลดลงต่อเนื่องหรือไม่ และจะสอดคล้องกับตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ต.ค. 2555 ที่กระทรวงพาณิชย์แถลงออกมาว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วเล็กน้อย เนื่องจากราคาอาหารและราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งน้ำมัน ค่าไฟฟ้า จนส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการบริโภคลง

**5.**กระทรวงพลังงานร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา และสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนา “ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานด้านพลังงานระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558” ที่กระทรวงพลังงาน

**6.**แม้ปีนี้คงไม่มีน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี ก่อนแน่ แต่สถานการณ์น้ำท่วมยังคงเป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยให้ความสนใจวันนี้คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนา “การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาหน้าท่วม” ณ อาคารรัฐสภา 2 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.30 น. โดยจะนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานไว้เมื่อปี 2538 มาเสนอเพื่อคิดและวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนั้นจะนำผลที่ได้จากการสัมมนานำไปสู่การบริหารจัดการแบบยั่งยืนต่อไป

**7.**จับตาวงการนำอัดลม 3.8 หมื่นล้าน บาท แข่งเดือด วันนี้ บริษัท เสริมสุข ประกาศเปิดตัวพร้อมจำหน่ายน้ำอัดลมใหม่ “เอส โคล่า” ที่เป็นยี่ห้อของตัวเองเป็นครั้งแรกหลังจากหมดสัญญากับเป๊ปซี่ พร้อมประกาศขึ้นที่ 2 ในตลาดน้ำดำภายในปีหน้า

**8.**มาร์ติน อาร์มสตรอง มหาเศรษฐีระหว่างประเทศ และเป็นผู้สร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกเข้าด้วยกันตลอด 24 ชั่วโมง จะมาพูดเรื่อง “การทำนายเศรษฐกิจโลก” และวิเคราะห์เศรษฐกิจประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกในเชิงลึก ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ○